

บทที่ ๑

บทนำ



### ความสำคัญของ เรื่อง

ทฤษฎีเรื่อง โลก เป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดของปรัชญาทุกระบบ ไม่ว่าในแง่ของอภิปรัชญา (metaphysics) หรือทฤษฎีความรู้ (epistemology) ปัญหาเรื่องโลกเข้ามามีบทบาทเสมอ ทั้งในปรัชญาตะวันตกและในปรัชญาอินเดีย นักปรัชญาตะวันตกพยายามค้นคว้าถึง เนื้อแท้ของโลกว่าอะไรคือความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงของโลกมีกระบวนการอย่างไร โลกและสิ่งทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร วิชาการไปอย่างไร ตลอดจนแนวความคิดต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองมีลักษณะเช่นไร สำหรับปรัชญาอินเดียเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับโลก เป็นแนวความคิดพื้นฐานอันจะนำไปสู่แนวความคิดเรื่องอื่น ๆ ต่อไป ฉะนั้น ถ้าเราได้ศึกษาทฤษฎีเรื่อง โลกของปรัชญาอินเดียอย่างละเอียดแล้ว ก็จะทำให้เข้าใจระบบปรัชญาอินเดียได้ดียิ่งขึ้น

ปรัชญาอินเดียสายอัสติกะ (orthodox) มีระบบปรัชญาที่สำคัญ ๖ ระบบ ได้แก่ นยายะ (Nyāya) ไวเศมิกะ (Vaiśeṣika) สามขยะ (Sāṅkhya) โยคะ (Yoga) มิมามสา (Mīmāṃsā) และ เวทานตะ (Vedānta) ปัญหาพื้นฐานอย่างหนึ่งของปรัชญาอินเดียระบบต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและการมีอยู่ของโลก ซึ่งปัญหานี้นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับพรหมัน (Brahman) และอาตมัน (Ātman) เป็นต้น ฉะนั้น ถ้าเราได้ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่อง โลกของปรัชญาอินเดียแล้ว ก็เหมือนกับเราได้ศึกษาแนวความคิดเรื่องอื่น ๆ ของปรัชญาอินเดียไปด้วย และประการสำคัญก็คือ ทำให้เราเข้าใจ

ความหมาย ขอบเขต แนวความคิดเรื่องโลก และวิธีการพิสูจน์ความมีอยู่ของ โลกความ  
 ทรศนะของนักปรัชญาอื่น เทียบสายอัสติกะไค้ที่ยิ่งขึ้น

### ความมุ่งหมายในการวิจัย

การวิจัยนี้มุ่งพิจารณาแนวความคิดเรื่อง โลกและสิ่งที่เกี่ยวข้อง ในคัมภีร์  
 พระเวทคัมภีร์อุปนิษัต และในระบบทั้งหกแห่ง ปรัชญาอื่น เทียบสายอัสติกะ ว่ามี  
 ทรศนะเรื่อง โลกอย่างไร มีความสัมพันธ์กับเรื่องอื่น ๆ ในปรัชญาอื่น เทียบมากน้อย  
 แດไหน มีวิธีการพิสูจน์ความมีอยู่ของ โลกไค้อย่างไร และสามารถพิสูจน์ไค้จริงหรือไม่

### แนวเหตุผลทฤษฎีที่สำคัญหรือสมมุติฐาน

การวิจัยครั้งนี้ไค้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า แนวความคิดเรื่อง โลก น่าจะเป็นแนว  
 ความคิดพื้นฐานอันจะนำไปสู่แนวความคิดเรื่องอื่น ๆ ในปรัชญาอื่น เทียบ และความมีอยู่  
 ของ โลก น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถหาข้อยุติไค้ และสามารถ พิสูจน์ไค้ในทรศนะของ  
 ปรัชญาอื่น เทียบสายอัสติกะ

### ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ทำโดยวิธีการวิเคราะห์แนวความคิดเรื่อง โลก ทั้งในปรัชญา  
 อื่น เทียบสายอัสติกะและในคัมภีร์พระ เวทและคัมภีร์อุปนิษัต โดยวิเคราะห์เหตุผลจาก  
 หนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจความ  
 เป็นมา และแนวความคิดพื้นฐานที่นักปรัชญาแต่ละฝ่ายนำมาสนับสนุนแนวความคิดของตน  
 แล้วพิจารณาว่าแต่ละฝ่ายมีหลักฐานและวิธีการพิสูจน์อย่างไร มีความคล้ายคลึงหรือ  
 ต่างกันอย่างไร โดยจะเน้นให้เห็นว่าแนวความคิดเรื่องนี้ในปรัชญาอื่น เทียบที่พัฒนาขึ้น  
 ในยุคหลังได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระ เวทและคัมภีร์อุปนิษัต โดยตรงหรือไม่ และเป็น  
 ปัญหาพื้นฐานซึ่งนำไปสู่แนวความคิดเรื่องอื่น ๆ ในปรัชญาอื่น เทียบมากน้อยเพียงไร

### ความสำคัญหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไค้รับจากการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ช่วยให้เห็นเข้าใจแนวความคิดเรื่อง โลกในปรัชญาอื่น เทียบสาย  
 อัสติกะไค้ยิ่งขึ้น เพราะแนวความคิดนี้นับไค้ว่า เป็นปัญหาพื้นฐานของปรัชญาอื่น เทียบ

เกือบทุกระบบ และยังช่วยให้ทราบถึงแนวความคิด ปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา  
ตามแนวของปรัชญาอินเทียโดยทั่วไป และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจปัญหา  
เรื่องนี้ และเรื่องอื่น ๆ ของปรัชญาอินเทีย จะได้อศึกษาวិเคราะห์กันต่อไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย